

Nâng cao hiệu quả đồng hành với thanh niên khởi nghiệp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

VÂN CHI

Khởi nghiệp ở nước ta hiện nay được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, thanh niên khởi nghiệp tại các tỉnh, thành đoàn ở nước ta hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình để xây dựng tinh thần khởi nghiệp, tạo tính tiên phong, lan tỏa rộng khắp, đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kết quả đạt được

Các chủ trương, chính sách

Thời gian qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp tìm kiếm nhiều cơ hội, tạo dựng công ăn việc làm, ổn định cuộc sống. Cụ thể ngay sau khi triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, trong giai đoạn 2022-2027, Trung ương Đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo tới các cấp bộ Đoàn, trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình thanh niên và điều kiện thực tiễn tại địa phương, như: ban hành Kế hoạch số 66-KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 24/5/2023 về triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 101-KH/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 12/7/2023 về Triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp năm 2023; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 897/QĐ-TTg, ngày 26/7/2022 về phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2022-2030; Hướng dẫn số 79-HD/TWĐTN-TNNT, ngày 27/5/2022 về thực hiện Chương trình thanh niên khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Hàng năm, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chỉ đạo Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các tỉnh, thành đoàn triển khai, hướng dẫn các nội dung về khởi nghiệp trong chương trình đào tạo cán bộ Đoàn các cấp.

Trong công tác phối hợp, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Hướng thực hiện Chương trình Thanh niên

khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg, ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định. Trung ương Đoàn ký chương trình phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025, phối hợp triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Trung ương Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ban, ngành có liên quan hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, khởi nghiệp với tổng nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 44.440 tỷ đồng thông qua 24.949 tổ tiết kiệm và vay vốn. Cùng với nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Trung ương Đoàn đã phối hợp để vận hành nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn (vốn 120) với tổng nguồn vốn là 75 tỷ đồng giải ngân cho 923 dự án, giải quyết việc làm cho 2.369 thanh niên. Nhờ các hoạt động này, nhiều đoàn viên, thanh niên có điều kiện khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Ngoài ra, một số tỉnh, thành

đoàn, như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định, Đồng Tháp, Bến Tre đã xây dựng được các quỹ khởi nghiệp, nguồn vốn thực hiện chương trình khởi nghiệp dành cho thanh niên có nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, lập nghiệp.

Nhiều tỉnh, thành đoàn đã thành lập quỹ để tăng nguồn vốn vay cho thanh niên, như: Quỹ đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp; Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Một số tỉnh, thành đoàn đã chủ động nghiên cứu quy định hỗ trợ vốn vay của các tổ chức chính trị - xã hội khác, như: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã để tư vấn cho đoàn viên thanh niên đủ điều kiện làm hồ sơ vay vốn.

Bên cạnh đó, nhiều tỉnh, thành đoàn cũng liên hệ với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để đàm phán các gói vay hỗ trợ cho thanh niên địa phương khởi nghiệp. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã thành lập và duy trì được các tổ nhóm trợ giúp vốn hỗ trợ nhau khởi nghiệp. Theo báo cáo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có 33/63 tỉnh, thành đoàn có nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế do các ban, ngành của tỉnh, thành phố hỗ trợ với tổng số tiền là 336 tỷ 218 triệu đồng.

Một số khó khăn, vướng mắc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp vẫn còn những khó khăn, hạn chế như:

- Hoạt động kêu gọi nguồn lực, hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu về vốn của thanh niên.

- Chất lượng các hoạt động đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Kiến thức, kỹ năng của cán bộ Đoàn tại một số địa phương về khởi nghiệp còn hạn chế.

- Công tác truyền thông về khởi nghiệp ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, chưa lan tỏa sâu rộng đến các tổ chức đoàn ở cơ sở.

- Việc tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của các

cấp bộ Đoàn cho cấp ủy, chính quyền các cấp đã được quan tâm, nhưng chất lượng tham mưu cơ chế, chính sách còn hạn chế.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Một là, triển khai các hoạt động tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp; vai trò, vị trí, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng và các trang mạng xã hội chính thống; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về khởi nghiệp trên website, fanpage của tổ chức đoàn, khoa học và công nghệ... để tuyên truyền, phổ biến tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu các mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, thông tin rộng rãi cho thanh niên.

Hai là, triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nguồn vốn, thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Theo đó, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp của Chính phủ. Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ số. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ pháp lý, sở hữu trí tuệ, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm và các nội dung pháp lý khác liên quan đến kinh doanh cho thanh niên khởi nghiệp.

Ba là, kết nối, tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp; hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp vào thực tiễn. Theo đó, Đoàn thanh niên các cấp cần khảo sát nhu cầu nông sản cần tiêu thụ của các tỉnh, thành phố; triển khai chuỗi điểm bán “Kết nối tiêu thụ nông sản” trực tiếp; triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ nông sản trực tuyến; tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng bán nông sản trực tuyến.

Phát huy vai trò của các câu lạc bộ khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường đào tạo về kinh doanh, kỹ thuật. Phát huy các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi), các mô hình câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu, thảo luận giữa sinh viên với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp tiêu biểu để chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. □

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2022), *Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII*.
2. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2023), *Tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc về kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022*.